



# Phục hồi cháy rừng Maui

## Giai đoạn 1: Bất động sản hoãn lại

**Bất động sản hoãn lại Giai đoạn 1 có nghĩa là EPA không thể loại bỏ các vật liệu nguy hiểm. Công binh Lục quân Hoa Kỳ sẽ giải quyết các Bất động sản này trong Giai đoạn 2**

Ngày 20 Tháng 11 Năm 2023

**Maui cống hiến rất nhiều cho thế giới. Với tư cách là khách, chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ lại.**

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang đã giao nhiệm vụ cho EPA khảo sát, loại bỏ và xử lý các vật liệu nguy hiểm. Đây được gọi là Giai đoạn 1. Một bất động sản được hoãn lại ở Giai đoạn 1 khi EPA không thể loại bỏ các vật liệu nguy hiểm do điều kiện vật lý tại một địa điểm. Một bảng hiệu "Trì hoãn" sẽ được dán tại tất cả các bất động sản bị trì hoãn.



**Bất động sản của tôi bị hoãn lại, bây giờ phải làm sao?**

Do các điều kiện về bất động sản, nhân viên hiện trường của EPA và các nhà thầu không thể tiếp cận các bất động sản một cách an toàn để loại bỏ các vật liệu nguy hiểm. Nhân viên hiện trường không thể vào nhà do một số nguy hiểm, chẳng hạn như nguy hiểm trên cao, cây đổ, địa hình (như lối vào bị chặn), cấu trúc không ổn định và các điều kiện không an toàn khác (như sàn nhà bị sập, mái nhà bị sập, các cấu trúc lớn có chứa amiăng, v.v.).

*Các vật liệu nguy hiểm vẫn có thể có mặt tại chỗ và có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Tro và mảnh vụn có thể chứa các chất gây ô nhiễm có khả năng gây hại như amiăng, chì và asen có thể hít vào hoặc lây lan ra môi trường do gió hoặc khi bị xáo trộn. Một số tính chất áp dụng có thể có làm cho đất vững vàng .*

Các bước tiếp theo cho hoãn lại bất động sản là gì?

(Việc loại bỏ các vật liệu nguy hiểm cho các bất động sản trì hoãn sẽ được xử lý bởi Công binh Lục quân Hoa Kỳ (Quân đoàn) trong Giai đoạn 2. Người dân sẽ cần phối hợp với Quân đoàn về việc loại bỏ các mảnh vỡ và sàng lọc tro để lấy đồ đạc. Liên lạc với Quân đoàn tại Trung tâm Mảnh vỡ Quân đoàn theo số (877) 214-9117, từ 6:00 sáng đến 6:00 chiều hàng ngày.

**Các bất động sản trì hoãn giai đoạn 1 có khả năng có các vật liệu nguy hiểm và các mối nguy hiểm khác.**  
**Hãy hết sức thận trọng nếu nhập các thuộc tính này.**